



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๕๑๒

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์นาแก้ว อำเภอพังโคน และอำเภอโคกศรีสุพรรณ

ตามที่กรมการปกครองได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลื่อนขั้น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลื่อนขั้น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) โดยกำหนดการพิจารณาการเลื่อนขั้นฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลื่อนขั้นเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลื่อนขั้น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดกรมการปกครอง ได้ดำเนินการพิจารณาการเลื่อนขั้นให้ผู้ที่มีความเหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลื่อนขั้นฯ เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง <https://multi.dopa.go.th/dopaperson> จึงขอให้แจ้งประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



<input checked="" type="radio"/> ปค.	๒
<input type="radio"/> ผ.ค.ม.	( )
<input type="radio"/> กง.	( )
<input type="radio"/> นิติกร	( )

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร  
เลขที่ 4๓๗๗  
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  
เวลา

ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว๓๔๗๒๕

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมการปกครองได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับ  
การพิจารณาเลื่อนขั้นเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
เฉพาะทาง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
และประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเลื่อนขั้นเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ  
(ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ โดยกำหนดการพิจารณาเลื่อนขั้น  
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดกรมการปกครอง ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้น  
ให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชี  
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กรมการปกครอง  
ตำแหน่งนายอำเภอ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดสามารถ  
ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง <https://multi.dopa.go.th/dopaperson>  
จึงขอให้แจ้งประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



กองการเจ้าหน้าที่  
ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง  
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๓๔๒๑